

เวียดนามได้รับโหวตให้เป็นหนึ่งในสายการบินราคา ประหยัดที่ดีที่สุดใเอเชีย



กรุงเทพฯ 30 ตุลาคม 2557 – ผู้อ่านนิตยสาร Smart Travel Asia ได้โหวตให้เวียดนามติดอันดับ 9 ของสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดใเอเชีย โดยสายการบินอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่ได้รับการโหวตให้อยู่ใน 10 อันดับแรก ได้แก่ แอร์เอเชีย เซบูแปซิฟิก และ ไทเกอร์แอร์เวย์



นิตยสาร Smart Travel Asia เป็นนิตยสารออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียที่มีจำนวนผู้อ่านกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก การสำรวจ SmartTravelAsia.com 2014 Best in Travel ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 แล้วโดยผู้ที่มิสิทธิ์โหวตจะต้องมีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการเดินทาง (เฉลี่ยแล้วเดินทาง 12 ครั้งต่อปีในภูมิภาคเอเชีย) การโหวตจัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2557

มร. ลิว ดี๊ก กาน กรรมการผู้จัดการ สายการบินเวียดนาม กล่าวว่า “เรายินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับโหวตให้เป็นหนึ่งในสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดใเอเชีย โดยผู้อ่านนิตยสาร Smart Travel Asia ซึ่งเป็นผู้อ่านที่มีประสบการณ์การเดินทางสูง และด้วยการขยายเครือข่ายระดับนานาชาติของเวียดนาม พร้อมด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้ทราบถึงราคาค่าโดยสารเครื่องบินอันแสนประหยัดและบริการอันยอดเยี่ยมของทางสายการบินเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เราหวังว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากนักเดินทางต่อไปในอนาคต”

นิตยสาร Smart Travel Asia เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกในการหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว บริการต่างๆจากสายการบิน โรงแรม รีสอร์ท และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีผู้อ่านนิตยสาร Smart Travel Asia ถึง 86% ที่กล่าวว่าเว็บไซต์ของนิตยสารได้ช่วยในการตัดสินใจด้านการเดินทางของตน

ในขณะเดียวกัน เวียดนามก็กำลังมีการเดินทางอย่างไม่หยุดยั้ง ในเดือนกันยายน 2557 ทางสายการบินได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “10 อันดับแบรนด์ดังของเวียดนามประจำปี 2557” โดยสถาบันทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติและสหภาพวิทยาศาสตร์และธุรกิจแห่งเวียดนาม (Intellectual Property Institute and Vietnam Science and Entrepreneurs’ Union)

ในอนาคตอันใกล้นี้ เวียดนามจะได้รับมอบเครื่องบินแอร์บัสใหม่เอี่ยมจำนวน 3 ลำ เพื่อช่วยในการขยายเครือข่ายของสายการบินและเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้มีโอกาสบินทั่วเอเชียในราคาแสนประหยัดได้มากยิ่งขึ้น

ในทุกเที่ยวบินของเวียดเจ็ท ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายจากที่นั่งนุ่มหนังและสามารถสั่งอาหารแสนอร่อยจาก 9 รายการในเมนูหรือเลือกซื้อของที่ระลึกของสายการบิน (มีให้บริการในเที่ยวบิน) และทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศของเวียดเจ็ทยังมีบริการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีอีกด้วย